



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ที่ ๖ /๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๑๑

ด้วย ปัจจุบันสภาเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) ซึ่งจะมีการลงคะแนนการเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้เริ่มมีการดำเนินการหาเสียงและเข้าสู่บรรยากาศของการประชาสัมพันธ์นโยบายอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้รับแจ้งถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุน ที่สุมเสี่ยงต่อการมีผลกระทบเชิงลบกับบุคคลที่สาม และ/หรือองค์การวิชาชีพ และอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ความสมานสามัคคี และการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จึงขอเน้นย้ำถึงการหาเสียงหรือการแสดงออกต่าง ๆ ว่าควรเป็นรูปแบบในเชิงของการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือชี้ให้เห็นถึงปัญหา หรือสิ่งที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพสามารถทำได้อย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง และหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษบุคคลหรือกลุ่มคณะใด ซึ่งอาจสุมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางกฎหมายต่อไปในอนาคตได้ การหาเสียงหรือการแสดงออกต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นที่นโยบายหรือทิศทางการพัฒนาวิชาชีพ ที่จะทำให้วิชาชีพเภสัชกรรมได้รับประโยชน์เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เชื่อว่าการหาเสียงหรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพในวงที่กว้างขึ้น และสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งบรรยากาศดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ชาวเภสัชกรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับฟังแนวคิด ไหวพริบ วิสัยทัศน์ ทักษะคิด นโยบายและคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครอย่างชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกผู้นำของวิชาชีพ ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถสร้างความเป็นหนึ่งของวิชาชีพ และประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ และดำเนินการโดยตั้งอยู่บนการให้เกียรติและเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สุรกิจ นาทีสวรรณ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม